

บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 16 ถนนพระราม 4

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทร: (02) 636 - 1505 - 32

โทรสาร: (02) 636-1543 - 44

บริดจสโตนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม “เดิน-วิ่ง 2019 Olympic Day” ปลูกพลังให้ทุกคนออกกำลังกาย ก้าวข้ามความท้าทาย มุ่งพิชิตฝันของตัวเอง



[กรุงเทพฯ] บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด นำโดย มร. ฮิโรยูกิ ไชโตะ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย (ขวา) เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน “กิจกรรมเดิน-วิ่ง 2019 Olympic Day” เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเวียม ในโอกาสที่บริดจสโตนเป็นผู้สนับสนุนกิจกรรมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยมีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย และในฐานะที่บริดจสโตนเป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของโอลิมปิก นับเป็นความร่วมมือครั้งแรกในการสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโอลิมปิกระหว่างบริดจสโตน และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ โดยภายในงานแถลงข่าวนำโดย คุณพิชัย ชุณหวชิร (ซ้าย) รองประธานกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยฯ เป็นประธานจัดกิจกรรมกล่าวเปิดงานและเป็นผู้รับมอบการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนกิจกรรมนี้ ซึ่งไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวเหรียญทองและเสื้อนักวิ่ง Olympic Day นำเสนอโดยทัพนักกีฬายูธโอลิมปิกทีมชาติ ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขัน ณ ประเทศอาเจนติน่าที่ผ่านมา

งาน”กิจกรรมเดิน – วิ่ง 2019 Olympic Day” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 8 มิถุนายน 2562 ผ่านช่องทางของไทยทิกเก็ตเมเจอร์ ซึ่งกิจกรรมนี้จัดเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย มีความตื่นตัวในการออกกำลังกาย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและ

News Release

เสริมสร้างกระบวนการโอลิมปิกร่วมกัน และเป็นการร่วมมือของประชาชนในกลุ่มสมาชิกอาเซียน และมุ่งเน้นวาระสำคัญของการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป ชาวไทย ชาวต่างชาติ ภาคีรัฐ เอกชน สถานทูต และองค์กรนานาชาติ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวนี้ จำนวนกว่า 13,000 คน



มร. อิโรยูกิ ไชโตะ (กลาง) ถ่ายภาพร่วมกับทัพนักกีฬายูธโอลิมปิกทีมชาติไทย

ด้วยบริษัทบริดจสโตนเล็งเห็นว่า การเล่นกีฬาถือเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ผลักดันทั้งร่างกายและจิตใจให้ทุกคนได้ก้าวข้ามอุปสรรคและพิชิตฝันของตนได้สำเร็จ ทั้งนี้ บริดจสโตน ขอร่วมสนับสนุนให้ทุกคนออกกำลังกาย ใช้กีฬาเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการพิชิตเป้าหมายในชีวิต และถือเป็นการต่อยอดการเป็นผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกระดับโลกอย่างเป็นทางการของบริดจสโตน ที่นำเสนอภายใต้แนวคิด “Chase Your Dream”

News Release

เกี่ยวกับบริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น ในฐานะผู้สนับสนุนโอลิมปิกและพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการ

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตรายรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก ยึดมั่นพันธกิจเป็นหนึ่งในเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคมด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality) บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ลงนามกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากล เพื่อสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกอย่างเป็นทางการ เมื่อปี 2014 ที่ผ่านมา และได้มีการลงนามกับคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล เพื่อสนับสนุนพาราลิมปิกอย่างเป็นทางการในปี 2018 บริดจสโตนได้รับสิทธิ์ให้สนับสนุนโอลิมปิกและพาราลิมปิกจนถึงปี 2024 นับตั้งแต่โตเกียวเกมส์ 2020 และโตเกียวพาราลิมปิกเกมส์ 2020, ปักกิ่งเกมส์ 2022 และปักกิ่งพาราลิมปิกเกมส์ 2022, ปารีสเกมส์ 2024 และปารีสพาราลิมปิกเกมส์ 2024

บริดจสโตนมุ่งมั่นทุ่มเทส่งเสริมผลิตภัณฑ์ การบริการ และตอบโต้ภัยการเดินทาง, การใช้ชีวิต, การทำงาน และการพักผ่อนของผู้คนในสังคม และยังให้การสนับสนุนกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิกซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ของกีฬาย้อนไปกว่า 100 ปี นอกจากนี้บริดจสโตนยังได้รับสิทธิ์ ในการทำการตลาดผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์, การให้บริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์และยานพาหนะ, จักรยานบังคับ, ยางรองกันกระแทกกรณีแผ่นดินไหว และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับอาคารและอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับ บริดจสโตน

บริษัท บริดจสโตน คอร์ปอเรชั่น มีสำนักงานใหญ่ที่โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทผลิตรายรถยนต์และผลิตภัณฑ์ยางที่ใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากการผลิตยางรถยนต์สำหรับการนำไปใช้ที่หลากหลายกว้างขวางแล้ว ยังผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่หลากหลายครอบคลุมในวงกว้างซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ยางอุตสาหกรรมและเคมีภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ของบริดจสโตน มีจำหน่ายมากกว่า 150 ประเทศทั่วโลก

สำหรับประเทศไทย บริดจสโตนประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำทางการตลาดยางรถยนต์ในประเทศตลอดกว่า 50 ปี นับตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการในปี พ.ศ. 2512 โดยมีแนวทางการทำงาน คือ มุ่งมั่น ริเริ่ม สร้างสรรค์ คิดค้น วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ในทุกๆ ด้านให้ดีที่สุดและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในประเทศ ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพ การนำเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในกระบวนการผลิต การตรวจสอบควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดทุกขั้นตอน นอกจากนี้บริดจสโตนยังส่งเสริมและรักษาสีสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมให้สอดคล้องกับปรัชญาที่ยึดมั่นเป็นหนึ่งเดียวกันทั่วโลกว่า “รับใช้สังคม ด้วยคุณภาพที่เหนือกว่า” (Serving Society with Superior Quality)

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:

ขอขอบพระคุณสำหรับการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวภัทรวลดี ชันทอง ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กร บริษัท บริดจสโตนเชลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

โทรศัพท์: 02-636-1505 ต่อ 2381 Email: pattarawall.khanthong@bridgestone.com